

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## GCAP – บางครั้ง ขาลง ก็น่าจับตา

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...** ก็กล่าวไว้บ่อยๆ แล้วนะครับว่า ส่วนใหญ่แล้ว หุ้นที่เล่นง่ายๆ นั้น

ควรจะเป็นหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งจะด้วยรูปแบบอะไรยังไง ก็คงไม่ต้องกล่าวมาก เว้นแต่หุ้นนั้น จะเป็นขาขึ้นที่ขึ้นมาจนพอสมควร จนอยู่ในโซนที่เริ่มเข้าขั้นจะอยู่ปลายๆ แนวโน้ม แม้ว่าจะยังไม่มีความผันผวน แต่ก็ได้เล่นเล่นสั้นๆ หรือ อาจจะเห็นหนักไปในทางขาย... และในทางตรงกันข้าม หุ้นขาลง นั้น ถ้าเป็นขาลงที่ลงมามากๆ จนอาจจะเข้าข่ายอยู่ในปลายๆ แนวโน้ม หรือ มีลู่แนวโน้มว่าจะจบขาลงในเร็วๆ วัน ยังไงเสีย ไม่ควรมองข้ามเหมือนกัน ยิ่งถ้ามีรูปแบบ Price Pattern อะไรต่างๆ นานา ในพื้นที่ราคาต่ำๆ ด้วยแล้วนั้น ยิ่งน่าสนใจดีไม่ตี อาจจะได้เป็นไม้ตั้นๆ เอาเสียด้วยซ้ำ... แต่ทั้งหมด ที่กล่าวมา ไม่ใช่ว่าจะเสมอไป หรือเป็นกับหุ้นทุกตัว เราอาจจะต้องว่ากันเป็นตัวๆ หรือ ถ้าจะเอาขั้วๆ จริงๆ นั้น ก็เล่นตามแบบที่เคยกล่าวมาแล้วก็จะดีกว่านะ ให้เครื่องมือแนวโน้ม บ่งชี้ว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นจริงๆ การเล่นหรือการเก็งกำไร จะอุ่นใจกว่า... อย่างไรก็ตาม เหนือเมฆก็ไม่มีลมเหมือนกันนะครับ ว่าเคยกล่าวไว้เหมือนกันว่า เรื่องแบบนี้ มันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน อาจจะไม่ใช่ว่าใครจะเล่นตามใคร แล้วได้ผลสำเร็จเหมือนๆ กัน หรือ รูปแบบของใครที่วาดดี แต่ก็คนอาจจะไม่ถนัดเอาเสียเลยก็มีนะครับ... เว้นเสียแต่ว่า จะสามารถปรับ และทำได้ ก็อีกเรื่องหนึ่ง... มาที่เรื่องของตลาด หรือ SET Index กันหน่อย เพราะระยะนี้ เห็นต่างชาติมีแรงซื้ออย่างสม่ำเสมอ แถมนจะเรียกว่า มีนัยสำคัญในทางซื้อเสียด้วยซ้ำนะ... แต่จะซื้อเพื่อเก็งกำไร หรือ ซื้อเพื่อเอาอะไรบางอย่าง ก็ต้องตามดูกันต่ออีกทีนะ

**ดูตามเกม...** ตามหลักของเครื่องมือแนวโน้ม ถ้าถามว่า ถ้าผ่านแนวต้านของขาลงได้ แล้ว

เราจะตามน้ำได้ทันทีเลยหรือไม่... จริงๆ แล้ว จะตามเกมก็ได้ แต่แนวโน้มยังไม่ได้ออกนะว่าจะขึ้นจริงๆ

**แนวรับ : ... 1.13-1.10 เน้นการยืนเหนือ 1.10 ได้มันคงพอ**

**เป้าหมาย : ... 1.35-1.40 และอาจจะมัลุ้นได้ถึง 1.60-1.70 ได้**

Price Chart...(GCAP)



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น GCAP...** ตามแบบของ MA25days นั้น ก็ยังไม่ได้ยืนยันแนวโน้มการจะเป็นขาขึ้นจริง หรือถ้าจะมีการผ่านแนวต้านของแนวโน้มขาลงได้จริง ก็ยังไม่ยืนยันการจบขาลงนี้ จนกว่าจะขึ้นไปยืนระดับ 1.60 ได้ อย่างมั่นคงเสียก่อน... แต่นั่นแหละครับ ด้วยรูปแบบของแนวโน้มการแกว่งตัวที่ลงมามากๆ แล้ว และเริ่มจะมีรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่น่าสนใจ คือมีรูปแบบของความน่าจะเป็น Double Bottoms ได้ ซึ่งก็จะมัลุ้นแถวๆ 1.15 นี้แหละครับ โกลั้ๆ แนวต้านของขาลง แถมนยืนเหนือ SMA25days ได้ แม้อยังไม่ยืนยันว่าขาขึ้นจะมาจริงๆ แต่การเก็งกำไร ก่อนแนวโน้มจริงจะมานั้น อย่างน้อยๆ ก็ยังพอมีกำไร ถ้าขึ้น ก็อาจจะ Run Trend

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน